



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### วิจิตร หรือ 10 อธิการ ม.ในกำกับ ตั้งเกณฑ์ประเมินกลางวัดคุณภาพ นศ.

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 17 ธันวาคม 2550 18:59 น.



วิจิตร หรือ 10 อธิการบดี ม.ในกำกับ มีมติตั้งเกณฑ์ประเมินกลางร่วมกับเกณฑ์ประเมินแต่ละสาขา วัดพัฒนาการนักศึกษา พร้อมแจงเอา ม.ของรัฐ กับ ม.ในกำกับ มาเทียบกันไม่ได้ ต้องดูจาก ม.ของรัฐ ที่เปลี่ยนเป็น ม.ในกำกับ อย่าง มจร.ที่พัฒนาการขึ้น แต่ไม่เคยมีใครฟังเสียง

วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ **มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 แห่ง** ว่า ผลการหารือกับอธิการบดีเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินม.ในกำกับของรัฐ ควรประเมินในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยในส่วนราชการ หรือ องค์กรมหาชนหรือไม่ โดยในที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่า ควรมีการสร้างหลักเกณฑ์ประเมินใหม่ขึ้นมา เนื่องจากเพราะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน คือ มหาวิทยาลัยบางแห่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บางแห่งเน้นด้านวิจัย สังคม ศิลปะ เป็นต้น เพราะฉะนั้นจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของแต่ละแห่ง

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์การประเมินควรออกโดยอธิการบดีของ ม.ในกำกับ

ร่วมกันตั้งเกณฑ์การประเมิน เพราะ พ.ร.บ.ม.ในกำกับได้กำหนดกลไกในการตรวจสอบภายในอยู่แล้ว รวมทั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้ การกำหนดกรอบ คาดว่า น่าจะมีแกนกลางเพื่อใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ จะต้องเกณฑ์ในแต่ละสาขาร่วมด้วย สำหรับหลักเกณฑ์หลัก จะดูว่าภารกิจของแต่ละมหาวิทยาลัยของม.ในกำกับเน้นการเรียนการสอนไปในทิศทางใด โดยมี สกอ.เป็นตัวกลางในการประสานงาน

ส่วนเมื่อถามว่า ผลการประเมินจะมีการนำมาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับ ม.ในกำกับของรัฐหรือไม่ นายวิจิตร กล่าวว่า คงไม่สามารถนำมหาวิทยาลัย 2 ระบบ มาเปรียบเทียบกันได้ ถ้าหากจะเปรียบเทียบจริงๆ ควรดู ม.ของรัฐที่เปลี่ยนมาเป็นม.ในกำกับ เพื่อดูว่ามีการพัฒนาอย่างไร แต่ว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป หรือให้มันักศึกษาเรียนจบไปแล้ว 1 รุ่น อย่างเช่น มจร. ซึ่งเป็นม.ของรัฐมาก่อน แต่หลังจากออกนอกระบบพบว่ามีพัฒนาไปในด้านดีขึ้น แต่ไม่มีใครฟังเสียง